



Điện thoại: 083-932-9065 | 083-932-2553



Email: [sog@ueh.edu.vn](mailto:sog@ueh.edu.vn)



Địa chỉ: 232/6 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp.HCM



Website: [sog.ueh.edu.vn](http://sog.ueh.edu.vn)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

**Thạc Sĩ Điều Hành Cao Cấp Quản Lý Công**

**TUYỂN SINH THÁNG 4&10/2017**

# THƯ NGỎ

Các anh chị thân mến,

Trước tiên, tôi xin đại diện Khoa Quản lý Nhà nước – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (School of Government - University of Economics Ho Chi Minh city) gửi lời chào nồng nhiệt đến các anh chị, trân trọng chào đón các anh chị đến với chúng tôi, một đơn vị đào tạo hàng đầu ở Việt Nam về các chương trình thạc sĩ chất lượng cao trong lĩnh vực công

Các anh chị hiện đang đảm trách công tác quản lý tại các cơ quan chính quyền ở Trung ương và địa phương, các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Các anh chị có năng lực và kinh nghiệm quản lý, đang tìm kiếm cơ hội bổ sung và nâng cao kiến thức để cống hiến nhiều hơn cho khu vực công. Chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý Công (Executive Master of Public Management - EMPM) của chúng tôi chính là một lựa chọn lý tưởng cho các anh chị.

Chương trình EMPM được xây dựng dựa trên nền tảng kinh nghiệm đào tạo chương trình thạc sĩ điều hành cao cấp quản lý công từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới như Đại học Maryland, Đại học Columbia, Đại học Texas A&M (Hoa Kỳ), Trường Quản lý Nhà nước Hertie (Đức), Đại học Antwerp (Bỉ), và Đại học Sydney (Úc). Chúng tôi cam kết mang lại cho các anh chị chương trình đào tạo thạc sĩ tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp chặt chẽ giữa nền tảng lý thuyết hiện đại cùng sự hiểu biết sâu sắc về điều kiện đặc thù ở Việt Nam nhằm nâng cao năng lực quản lý thực tiễn, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, điều hành, giải quyết xung đột, ra quyết định hiệu quả, có tầm ảnh hưởng rộng khắp cho các nhà lãnh đạo trong khu vực công.

Hãy đến với chúng tôi và cùng nhau xây dựng một mạng lưới các nhà quản lý công tài giỏi, năng động và giàu nhiệt huyết phụng sự, kết hợp tạo ra các liên minh hỗ trợ nhau thực hiện giá trị công, vì sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Việt Nam.

Xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tìm hiểu Chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý Công của chúng tôi và hy vọng sẽ được chào đón các anh chị với vai trò là tân học viên của Chương trình EMPM năm 2017.

Trân trọng,

TS. Đinh Công Khải

Trưởng khoa Quản lý Nhà nước



## THÔNG TIN TUYỂN SINH THÁNG 4&10/2017

### Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng đào tạo của chương trình là những cán bộ quản lý có 5 năm kinh nghiệm làm việc và có 1 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp phòng, ban (hoặc tương đương) trở lên trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận.

**Thời gian và hình thức đào tạo:** 1,5 năm (18 tháng) – đào tạo không tập trung

**Thời gian tổ chức thi tuyển:** tháng 04 và 10/2017

### Môn thi tuyển sinh:

- Phần 1: Đánh giá hồ sơ về quá trình học tập và công tác của thí sinh.
- Phần 2: Thi GMAT dạng trắc nghiệm bằng tiếng Việt và viết bài luận.
- Phần 3: Phỏng vấn nhằm kiểm tra kiến thức và kinh nghiệm xử lý tình huống quản lý.
- Phần 4: Kiểm tra trình độ ngoại ngữ.

### Hồ sơ tuyển sinh:

- Phiếu đăng ký dự thi và lý lịch khoa học có nhận xét của Thủ trưởng cơ quan quản lý;
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau:
  - Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học
  - Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh quá trình học tập và các khóa bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đã tham gia (nếu có).
  - Chứng chỉ bổ sung kiến thức đại học theo quy định về đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM theo Thông báo 1660/TB-ĐHKT-VSĐH ngày 5/10/2016 (nếu cần).
  - Các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm (chứng minh thâm niên công tác và kinh nghiệm quản lý).
  - Các loại bằng khen, giấy khen và minh chứng thành tích nổi bật trong học tập, công tác.

### Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

Tháng 04 và 10/2017 tại Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin tuyển sinh chi tiết được đăng tải trên website của Viện Đào tạo Sau Đại học tại địa chỉ <http://sdh.ueh.edu.vn> và Khoa Quản lý Nhà nước - Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh tại địa chỉ <http://sog.ueh.edu.vn/>

Hotline giải đáp thắc mắc thông tin tuyển sinh: Viện Đào tạo Sau Đại học (08)38295437 – (08)38235277 Khoa Quản lý Nhà nước (08)39322553 - (08)39329065

## CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP QUẢN LÝ CÔNG

# THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP QUẢN LÝ CÔNG

EXECUTIVE MASTER OF PUBLIC MANAGEMENT

Mục tiêu hàng đầu của Chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý Công (EMPM) là nhằm tăng cường năng lực quản lý và lãnh đạo cho các cán bộ quản lý làm việc trong các cơ quan chính quyền ở Trung ương và địa phương, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Trọng tâm của Chương trình là trang bị cho học viên năng lực để trở thành nhà quản lý điều hành cấp cao, có đủ khả năng để lãnh đạo giải quyết những vấn đề có tầm ảnh hưởng rộng khắp một cách có hiệu quả dựa trên kinh nghiệm tích lũy và kiến thức, kỹ năng, thái độ được trang bị trong quá trình học như: phân tích chính sách, phương pháp xây dựng tầm nhìn và sứ mạng của tổ chức, phương pháp hoạch định chiến lược cho tổ chức, khả năng dẫn dắt, điều hành và tổ chức, khả năng thu thập thông tin đa chiều hỗ trợ việc ra quyết định, khả năng quản lý sự thay đổi, kỹ năng đàm phán, hiểu biết về đạo đức công, có hành vi chuẩn mực đối với người dân và có trách nhiệm phụng sự đối với xã hội

“ Sau khi kết thúc khóa học, chúng tôi được trang bị nhiều kiến thức sâu, rộng cùng với khả năng tư duy để phân tích các vấn đề, nhiệm vụ và yêu cầu của Tỉnh đặt ra cũng như vận dụng được kiến thức, phương pháp và các kỹ năng quản lý để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Tỉnh trong những giai đoạn tới. Đây thực sự là một chương trình đào tạo có tính ứng dụng cao và gắn liền với thực tiễn công tác tại địa phương. Tôi sẽ tiếp tục đề xuất các cán bộ khác được tham gia chương trình bổ ích này ”

**Huyền Thanh Sơn** - Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Long An

### KIẾN THỨC CHUNG

Các môn học trong phần Kiến thức chung sẽ cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát đặt nền móng cho tư duy và phân tích các vấn đề chính sách trong lĩnh vực công

Triết học

Tiếng Anh

Phương pháp nghiên cứu cho quản lý công

Kinh tế vi mô dành cho khu vực công

Kinh tế vĩ mô dành cho khu vực công

Luật và chính sách công

### KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

Phần kiến thức chuyên ngành sẽ giúp cho người học tiếp cận với những kiến thức nền tảng về quản lý trong khu vực công, trong đó người học sẽ tiếp cận với các công cụ để hoạch định chiến lược phát triển trong các tổ chức công, tổ chức và lãnh đạo thực hiện thành công các chính sách đã chọn. Bên cạnh đó, học viên còn được trang bị kiến thức và kỹ năng ra quyết định trong lĩnh vực nhân sự, tài chính, marketing nhằm thực hiện các mục tiêu của tổ chức với hiệu quả cao nhất

Quản trị các tổ chức công

Quản trị tài chính các tổ chức công

Quản trị nguồn nhân lực các tổ chức công

Quản trị chiến lược các tổ chức công

Marketing khu vực công

Lãnh đạo trong khu vực công

### KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH TỰ CHỌN

Phần kiến thức chuyên ngành tự chọn giúp học viên mở rộng kiến thức và kỹ năng liên quan đến quản trị sự thay đổi, thương lượng – đàm phán, giải quyết các xung đột, và sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong quá trình ban hành chính sách và ra quyết định quản lý  
Các môn học tự chọn:

Phát triển vùng và địa phương

Quản lý đô thị

Quản trị Nhà nước

Quản trị thay đổi trong khu vực công

Thương lượng và truyền thông

Đạo đức trong khu vực công

Thẩm định đầu tư công

Quản lý dự án

### LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Luận văn thạc sĩ trong chương trình này không tập trung nghiên cứu các vấn đề mang tính hàn lâm, mà phải thể hiện được khả năng vận dụng lý thuyết khoa học và kỹ năng tích lũy được trong suốt chương trình học để hoạch định chiến lược, phân tích và đề xuất các giải pháp giải quyết những tình huống quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho một tổ chức công. Kết quả nghiên cứu và các giải pháp đề xuất của luận văn phải được chính tổ chức đó đánh giá tính khả thi và khả năng ứng dụng vào giải quyết vấn đề của đơn vị.



## Vì sao nên chọn Chương Trình EMPM tại SOG/UEH

- Thời gian học tập được thiết kế phù hợp với điều kiện làm việc.
- Chương trình đào tạo tiên tiến, luôn cập nhật theo các chương trình đào tạo hàng đầu trên thế giới và được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.
- Chương trình được thiết kế mang tính thực tiễn cao giúp học viên tích lũy được kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, nâng cao năng lực ra quyết định hiệu quả trong khu vực công.
- Đội ngũ giảng viên là các nhà nghiên cứu, các chuyên gia đầu ngành cũng như những nhà quản lý thực tiễn thành công nhất trong lĩnh vực quản lý công ở Việt Nam;
- Cơ hội học tập, chia sẻ kinh nghiệm, và kết nối với một mạng lưới rộng khắp những nhà quản lý công năng động và giàu nhiệt huyết phụng sự trong các tổ chức công, phi chính phủ, và phi lợi nhuận.

## CÁC GIẢNG VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

### **TS. Trịnh Tú Anh**

Trưởng bộ môn Quy hoạch vùng và Đô thị, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

### **PGS. TS. Võ Trí Hảo**

Phó trưởng Khoa, Khoa Luật-Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

### **PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài**

Trưởng Khoa, Khoa Tài chính Công, Đại học Kinh tế TP.HCM

### **TS. Đinh Công Khải**

Trưởng Khoa, Khoa Quản lý Nhà nước, Đại học Kinh tế TP.HCM

Viện trưởng, Viện Chính sách Công, Đại học Kinh tế TP.HCM

Giảng viên, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP)

### **TS. Nguyễn Hữu Lam**

Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị

Giảng viên, Khoa Quản lý Nhà nước, Đại học Kinh tế TP.HCM

Giảng viên, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP)

### **PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa**

Trưởng Khoa, Khoa Luật-Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Giảng viên, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP)

### **ThS. Châu Văn Thành**

Giảng viên, Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế TP.HCM

### **GS.TS. Sử Đình Thành**

Tổng biên tập, Tạp chí Phát triển Kinh tế, Đại học Kinh tế TP.HCM

### **PGS.TS. Nguyễn Hồng Thắng**

Chủ nhiệm bộ môn Tài chính Công, Khoa Tài chính công, Đại học Kinh tế TP.HCM

### **TS. Lê Vĩnh Triển**

Giảng viên, Khoa Quản lý Nhà nước, Đại học Kinh tế TP.HCM

### **TS. Lưu Trọng Tuấn**

Giảng viên, Khoa Quản lý Nhà nước, Đại học Kinh tế TP.HCM